

Uri ng Tanggapan

Ordinaryong Tanggapan

Espesyal na
Tanggapan

Espesyal na Tanggapan para sa mga
dayuhan na naninirahan sa
Prepektura

Espesyal na Tanggapan para sa
mga balikbayang

Tingnan ang pahina 5(lima)ng Guide Book. Mayroong dalawang uri ng tanggapan.

“Ordinaryong Tanggapan” Ang nakapagtapos na o magtatapos palang sa Junior High School ay maaaring makakuha ng pagsusulit at ang “Espesyal na Tanggapan” na ang mga nakakatugon lamang sa mga espesyal na kundisyon ang maaaring makakuha ng pagsusulit. Na dalawang uri ng tanggapan.

Bilang karagdagan, Mayroong dalawang uri ang Espesyal na Tanggapan para sa mga dayuhan na naninirahan sa Prepektura at Espesyal na Tanggapan para sa mga balikbayang.

Kwalipikasyon para sa Espesyal na Tanggapan sa mga dayuhan (foreigner) at iba pang mamamayang nasa Prepektura

Ang ABCD ay isang kwalipikasyon para sa pangkalahatang pagsusuri.

Espesyal na Tanggapan para sa mga foreigner at iba pang mamamayang nasa Prepektura

(Tanggapan sa 16 na high school ng Zennichisei at 2 high school ng Teijisei)

Teijisei (pahina 13)

Mga nakasaad sa **ABC (ABD sa Teijisei)**, at tumutugma sa **E at F**.

E Sa kasalukuyan Pebrero 1, 2022, ang kabuuang pamamalagi matapos na dumating dito sa bansa (Japan) ay nasa loob ng 6 na taon (hindi kasama ang panahon ng pamamalagi bago mag-elementary).

F Foreign national o nakakuha ng Japanese nationality sa loob ng 6 na taon. (Sa kasalukuyan ng Pebrero 1, 2022).

[Mga kakailanganing papeles sa aplikasyonat iba pa]

Espesyal na Tanggapan para sa mga foreigner at iba pang mamamayang nasa Prepektura

Mga nakasaad sa ①②③④

⑤ Papeles na magpapatunay na may foreign nationality o nakakuha ng Japanese nationality sa loob ng 6 na taon.

⑥ Papeles na magpapatunay na ang kabuuang inilagi sa bansa kung susumihin ay nasa loob ng 6 na taon (Pasaporte at iba pa).

Nasa pahina 5(lima) ng Guide Book ang kwalipikasyon para sa “Espesyal na Tanggapan sa mga dayuhan (foreigner) at iba pang mamamayang nasa Prepektura”.

Ang mga taong nakasaad sa ABC at ABD at tutugma sa E at F.

E, sa Pebrero 1, 2022 ay wala pang 6 taon ang kabuuan ng pamamalagi mula ng dumating dito sa bansa. Gayunpaman, hindi kasama ang panahon ng pamamalagi bago mag-elementary. Kinakailangan ang mga papeles na magpapatunay, tulad ng isang pasaporte. Nakasulat sa pahina 6(anim).

F, may Foreign national o nakakuha ng Japanese nationality sa loob ng wala pang 6 taon.

Kakailanganin ang papeles na pasaporte at sertipiko ng nasyonalidad. Nakasulat sa pahina 6(anim).

Kung hindi ka sigurado na karapat-dapat kang mag-aplay o hindi, kailangan mong kumunsulta sa iyong guro sa Junior High School o sa Kanagawa Board of Education.

[Mga paaralang may Espesyal na Tanggapan para sa mga foriegner at iba pang mamamayang nasa Prepektura] Zennichisei 16 na paaralan Tejisei 2 paaralan					
Guidebook sa pagpasok sa mataas na paaralang p.13	Pangalan ng paaralan	Kurso	Curriculum	Lugar	Quote sa tanggapan nang nekaraang taon
		Tsurumi Sōgō Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Sōgō Gakka (Comprehensive)	Yokohama-shi Tsurumi-ku
	Yokohama Seiryō Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Tan-i-sei Futsu-ka (Unit System General)	Yokohama-shi Minami-ku	13
	Yokohama Kyokuryō Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Tan-i-sei Futsu-ka (Unit System General)	Yokohama-shi Asahi-ku	(Bago)
	Shin-ei Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Futsu-ka (General)	Yokohama-shi Tsuzuki-ku	(Bago)
	Kawasaki Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Tan-i-sei Futsu-ka (Unit System General)	Kawasaki-shi Kawasaki-ku	12
	Dai-shi Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Tan-i-sei Futsu-ka (Unit System General)	Kawasaki-shi Kawasaki-ku	10
	Hashimoto Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Futsu-ka (General)	Sagamihara-shi Midori-ku	10
	Sagamihara Yaei Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Tan-i-sei Futsu-ka (Unit System General)	Sagamihara-shi Chuo-ku	10
	Takahama Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Futsu-ka (General)	Hiratsuka-shi	(Bago)
	Fujisawa Sōgō Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Tan-i-sei Sōgō Gakka (Unit System Comprehensive)	Fujisawa-shi	(Bago)
	Yamato Minami Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Futsu-ka (General)	Yamato-shi	10
	Isehara Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Futsu-ka (General)	Isehara-shi	10
	Zama Sōgō Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Sōgō Gakka (Comprehensive)	Zama-shi	10
	Aikawa Kōkō Prefectural	Zennichisei (Full-time)	Futsu-ka (General)	Aikōgun Aikawa-machi	10
	Yokohama Meihō Kōkō Prefectural	Tejisei (Part-time)	Tan-i-sei Futsu-ka (Unit System General)	Yokohama-shi Konan-ku	(Bago)
	Sagami Kouyoukan Kōkō Prefectural	Tejisei (Part-time)	Tan-i-sei Futsu-ka (Unit System General)	Zama-shi	Pang-umaga 10 Pang-hapon 10
	Yokohama Minato Sōgō Kōkō Municipal	Zennichisei (Full-time)	Tan-i-sei Sōgō Gakka (Unit System Comprehensive)	Yokohama-shi Naka-ku	6
	Yokohama Shougyō Kōkō Municipal	Zennichisei (Full-time)	Kokusai Gakka (International Studies)	Yokohama-shi Minami-ku	4

Nasa pahina 13 (labing tatlo) ng Guide Book nakasulat ang mga Paaralang may Espesyal na tanggapan para mga dayuhan (foriegner) at iba pang mamamayang nasa Prepektura.

Ang kapasidad ng tanggapan na ito ay noong nakaraan taon.

Ipapahayag sa katapusan ng Oktubre ang para sa ngayon taon.